

ยุทธศาสตร์ชาติ	ด้านความมั่นคง		
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, มั่นคง	แผนย่อยที่ 2 : ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		
เป้าหมายแผนย่อยที่ 2	ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น		
ตัวชี้วัดแผนย่อยที่ 2	1) จำนวนงบประมาณด้านความมั่นคงในการแก้ไขปัญหา จตด. ลดลง 10%	2) เหตุการณ์ความรุนแรงยุติภายในปี 2570	3) ปริมาณนักท่องเที่ยว/มูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นปีละ 10%

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 1.1 การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ 1.1.12 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน จตด.
--	--

ผลสัมฤทธิ์/Impact (ระดับยุทธศาสตร์)	ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้าหมายแผนบูรณาการฯ	การจัดตั้งแก้ไขปัญหาความหวาดระแวง ความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ ให้หมดไปรวมทั้งการยุติเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2570

ตัวชี้วัดเป้าหมายแผนบูรณาการฯ	เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภายในปี พ.ศ. 2570
-------------------------------	---

แนวทาง /กลยุทธ์ แผนบูรณาการฯ	1. ด้านความมั่นคง	2. ด้านการพัฒนา	3. ด้านการบริหารจัดการ	
เป้าหมาย/ตัวชี้วัดแผนบูรณาการฯ	2.1 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น	2.2 ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างชัดเจน และมีความคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	2.3 ชุมชนในพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งเติบโต เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น	2.4 ภาคประชาชนภายในประเทศ และตัวแสดงของเวทีระหว่างประเทศให้การสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
งาน /โครงการ และหน่วยงานรับผิดชอบ	เหตุการณ์ความรุนแรงลดลง	โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับประโยชน์จากดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานเจ้าภาพ 1. สำนักนายกรัฐมนตรี 1.1 กอ.รมน. 1.2 สมช. 2. หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง - คอ.บต.	1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 2) โครงการรักษาความปลอดภัยในซีวีต และ ทรัพย์สินของประชาชน 3) โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล